



ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ ๑๑๐๕๐

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๗.๑/๔๐๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดมุกดาหารขอหารือแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อ
การเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า

ประเด็นที่ ๑ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทยระดับจังหวัด สามารถพิจารณาอนุมัติอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ นั้น กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมการทำงานเข้ากับชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์
ดังนี้ (๑) เป็นหน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่รับคำสั่งหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (๒) เป็นหน่วยแสดงผล
(Output Unit) ทำหน้าที่แสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ ประกอบกับความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ “ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงาน
เข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ”

ดังนั้น โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีอุปกรณ์
กระดานอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จึงต้อง
ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย กรณีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด

ประเด็นที่ ๒ การพิจารณาสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์ (CAI) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จะต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่ หรือให้ชะลอ
โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์ในลักษณะนี้ไว้ก่อน นั้น

/กรณี...

กรณีการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งประเด็นข้อหารือของจังหวัดมุกดาหาร จะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๗๙๗๙ (มท. ๕๑๑๐๑)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗ (มท. ๕๑๕๕๓)



กระทรวงมหาดไทย
 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 วันที่ 15 พ.ค. 2558
 เลขรับ 18305

ที่ มท ๐๐๑๗.๑/ ๒๐๒๖

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
 วันที่ 15 พ.ค. 2558
 เลขรับที่ 3446
 สอก. สยส. สท. สสส.
 สทส. สดป. สส.
 วันที่ 18 พ.ค. 2558
 เวลา 569
 เลขรับที่

เรื่อง หารือแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุม
 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน
 ระเบียบวาระที่ ๔ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๕๑๓๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 ในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมและบูรณาการการใช้สื่อการเรียนและอุปกรณ์
 การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าว และกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่นรายงานว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การ
 เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, องค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดน่าน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาของ
 สื่อการเรียนรู้อุปกรณ์ของแต่ละชั้นเรียน ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/๓๑๓๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องการพิจารณาสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์
 การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพบว่า เนื้อหาบางหน่วยน้อยกว่าในชั้นเรียน
 แบบฝึกหัดน้อยเกินไป เนื้อหาบางหน่วยเกินไป เนื้อหาไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลาง ปี ๒๕๕๑ ฯลฯ
 และที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานทบทวนรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ประสานกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่นถึงรายละเอียดการปรับแก้ โดยให้เร่งดำเนินการ นั้น

จังหวัดมุกดาหารขอเรียนหารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวง
 มหาดไทยระดับจังหวัด สามารถพิจารณาอนุมัติอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ หากองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคาจาก ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
 โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัด
 กระทรวงมหาดไทย

/๒. การพิจารณา...

๒. การพิจารณาสื่อการเรียนรู้ (CAI) ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดจะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่ หรือให้ชะลอโครงการจัดหาสื่อ
การเรียนรู้ในลักษณะนี้ไว้ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

อ.ณ กฤษเิน

(นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๔๒๖๑ - ๑๓๓๐



บันทึกข้อความ

บมท.
เลขที่ ๙๗๗๕
วันที่ ๐๕ มิ.ย. ๒๕๕๘
เวลา ๑๕.๔๕๔

งานเลขานุการกองกลาง สป.

วันที่ - 5 มิ.ย. 2558

เลขรับที่ 11210
โทร. ๕๑๑๐๑

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ส่วนยุทธศาสตร์

ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๑

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ร.บมท.บ.
เลขรับ ๐๕๑๑
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘

๑. เรื่องเดิม

จังหวัดมุกดาหารขอหารือแนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสาร ๑) ดังนี้

๑.๑ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด สามารถพิจารณาอนุมัติอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปรียบเทียบ ๓ รายการ และสืบราคาจาก ๑ เว็บไซต์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๑.๒ การพิจารณาสื่อการเรียนรู้ (CAI) ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จะต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่ หรือให้ชะลอโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ในลักษณะนี้ไว้ก่อน

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้แต่ละกระทรวงดำเนินการอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดได้เอง ตามแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดไว้ ตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงฯ ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาบูรณาการและให้ความเห็นชอบ งาน/แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เองภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท (เอกสาร ๒)

๒.๒ กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ (เอกสาร ๓)

/๒.๓ คณะกรรมการ...

๒.๓ คณะกรรมการตามข้อ ๒.๒ มอบให้จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต่อมาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย มอบให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท (เอกสาร ๔)

๒.๔ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสาร ๕) สรุปได้ดังนี้

๒.๔.๑ เห็นชอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๒.๔.๒ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ

๒.๕ ตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ “ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ” (เอกสาร ๖)

๒.๖ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสาร ๗)

- คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์

- ระบบข้อมูล หมายถึง กระบวนการประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสร้าง ส่ง รับ เก็บ รักษา หรือประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

๓. ข้อพิจารณา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. พิจารณาแล้วเห็นว่า

๓.๑ ประเด็นที่ ๑ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด สามารถพิจารณาอนุมัติอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมการทำงานเข้ากับชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ดังนี้ (๑) เป็นหน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ทำหน้าที่รับคำสั่งหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (๒) เป็นหน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำหรือ

/ผลลัพธ์...

ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบกับความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ “ระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ” (๒.๕)

ดังนั้น โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท จึงต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย กรณีมีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด

๓.๒ ประเด็นที่ ๒ การพิจารณาสื่อการเรียนรู้ (CAI) คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จะต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาหรือไม่ หรือให้ชะลอโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ในลักษณะนี้ไว้ก่อน

กรณีการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและการบูรณาการใช้สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ (๒.๔.๒) ซึ่งประเด็นข้อหารือของจังหวัดมุกดาหาร เห็นควรนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา

๓.๓ จึงเห็นควรนำข้อหารือตามข้อ ๑.๒ เสนอให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยพิจารณา และแจ้งตอบข้อหารือตามข้อ ๑.๑ ให้จังหวัดมุกดาหารทราบในขั้นต้น

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๓.๓ โปรดลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายฤกษ์ ธนาณิข)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ททว

วิบูลย์ สงวนพงศ์
๑๕ มิ.ย. ๕๗

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- น.ส.วิบูลย์
- น.ส.วิบูลย์
- ร.อ.น.ส.ททว

(อาทิตย์ บุญชูโชติสุข)

ผวจ.สค. รกท. รอง ปท.

ปลท. ปท.